



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

13 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 13 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,057 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,011,331 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,393 ราย รักษาหายสะสม 1,895,929 ราย ยังรักษาอยู่ 95,413 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 55 ราย เสียชีวิตสะสม 19,989 ราย ผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 84,362,170 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 253,146,925 ราย เสียชีวิต 5,102,586 ราย รักษาหาย 228,959,068 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ อียู อนุมัติใช้ยาต้านโควิดอีก 2 ชนิด ได้แก่ ยาโรนาพรีฟ บ. รีเจนเนอรอน-โรซของสหรัฐฯ & สวิตเซอร์แลนด์ และยาเรกคิโรนา บ.เซลล์เทรียนของเกาหลีใต้ อิสราเอล เริ่มการฝึกซ้อมระดับชาติเพื่อทดสอบความพร้อมในการรับมือโควิดสายพันธุ์ 'โอมิกอน' สวีเดน ผลการศึกษาชี้ชาวสวีเดนอาจเสียชีวิตจากโควิดเพิ่ม 5,400 รายก่อนสิ้นเดือนมิ.ย.65 เยอรมนี โควิดระลอก 4 รุนแรง ส่วนหนึ่งมาจากประชาชนบางส่วนยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ออสเตรเลีย เตรียมไม่ให้ผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนโควิดออกนอกบ้าน ญี่ปุ่น ตัดสินใจซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ ให้กับ ปชช. 1.6 ล้านคน เตรียมเตียงคนไข้และเร่งฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น จีน กำหนดให้ผู้เดินทางมาจาก ตปท.เข้าเมืองเส้นหยาง ต้องกักตัวไม่น้อยกว่า 56 วัน เวียดนาม ติดโควิดสะสมทะลุ 1 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 22,000 ราย โมเดิร์นนา ยอมรับ ผู้ชายอายุต่ำกว่า 30 ปีที่ฉีดโมเดิร์นนา มีโอกาสเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ มากกว่าผู้ฉีดไฟเซอร์</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1.มติ ศบค.เลื่อนเปิดผับ บาร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก., สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์ amarintv, topnews, js100, 77kaoded, posttoday, infoquest, isranews, bangkokinsight, thestandard, sondhitalk,)</p> <p>- ที่ประชุม ศบค.มีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) จากเดิม 7 จังหวัด เหลือ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา ขณะที่พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จาก 38 จังหวัด เป็น 39 จังหวัด โดยเพิ่มจังหวัดจันทบุรี พื้นที่สีส้ม 23 จังหวัด พื้นที่สีเหลือง 5 จังหวัด พื้นที่สีฟ้า 4 จังหวัด มีผล 16 พฤศจิกายน 2564 นี้ ส่วน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังคงห้ามออกนอกเคหสถานไปอีก 15 วัน จนถึง 30 พ.ย. นี้</p> <p>- สถาบันเทค ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เลื่อนการเปิดบริการจากแผนเดิมจากวันที่ 1 ธ.ค. 2564 เป็นวันที่ 15 ม.ค. 2565 หากประเมินว่ามีความพร้อมอาจพิจารณาให้เปิดบริการในวันที่ 16 ม.ค.65 โดยเปิดเฉพาะพื้นที่ก่อน ส่วนกรณีการแข่งขันกีฬาชนไก่ ชนวัว แข่งม้า มอบให้ มท.ร่วมกับ สร. พิจารณามาตรการควบคุมโรค เพื่อให้สามารถเปิดกิจการกิจกรรมอย่างปลอดภัย โดยขอให้พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thaipbs,)</p> <p>- นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.ธ. เปิดเผยว่า ศบค. เห็นชอบมาตรการผ่อนคลायกิจการร้านอาหารและร้านอินเทอร์เน็ต ให้เปิดบริการได้ตามเวลาที่กฎกระทรวงฯ กำหนดไว้ มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ต้องควบคุมไม่ให้แออัด ร้านที่มีระบบปรับอากาศ ให้มีผู้ใช้บริการ 50% และร้านพื้นที่เปิดโล่งให้มีผู้ใช้บริการ 75% ของจำนวนเครื่อง จอควิล่งหน้าออนไลน์หรือโทรศัพท์และจัดรอบไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อรอบ การนั่งเว้นระยะเก้าอี้ ระยะห่าง 1 เมตร และชำระค่าบริการผ่านช่องทาง E- payment กรณีเป็นเงินสดมีอัตรารับชำระเงินหรือบัตรเครดิต</p> <p>2. นโยบายเปิดประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน แนวหน้า สยามกีฬา)</p>	

-โฆษก ศบค.เผย ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน 147,503 คน ได้รับอนุมัติเข้าประเทศประมาณ 92,000 คน หรือ 63% ส่วนที่ไม่ได้รับบริการอนุมัติ เนื่องจาก โรงแรม ประกันภัยไม่ผ่าน หรือจองผิดที่เป็นต้น ซึ่งนายกฯ มอบผู้ที่เกี่ยวข้องนำปัญหาไปแก้ไข นอกจากนี้มีผู้เดินทางเข้ามาแบบ เทสต์ แอนด์ โก 34,794 คน จากแซนด์บ็อกซ์ และระบบการกักตัวทางเลือก 7 วัน หรือ 10 วัน พบผู้เดินทางติดเชื้อเพียง 38 คน บวกติดเชื้อรายใหม่วันนี้อีก 3 ราย ภาพรวมอัตราติดเชื้อทั้งประเทศต่ำมากแค่ 0.11% และค่าความเสี่ยงยังอยู่ระดับที่จัดการได้ โดยประเทศที่เดินทางเข้ามามากที่สุด อาทิ สหรัฐอเมริกา 4,200 คน พบติดเชื้อ 7 คน หรือ 0.17% เยอรมนี 3,890 คน ติดเชื้อ 3 คน 0.08% สหราชอาณาจักร 2,011 คน ติดเชื้อ 7 คน 0.35%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก., บ้านเมือง, posttoday, thestandard, innnews, thejournalistclub,สำนักข่าวไทย,สวท.,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 5,9,NBT,TNN,Thaipbs)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. กล่าวถึง ข้อเสนอการลดขั้นตอนการตรวจเชื้อโควิด-19 ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย จาก RT-PCR เป็นการตรวจ ATK เบื้องต้นให้รอหลังวันที่ 16 ธ.ค.ไปก่อนจึงจะพิจารณา พยายามจะผ่อนคลายให้เกิดความสะดวกมากที่สุด แต่ต้องไม่ละเลยเรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบาด ส่วนการเปิดประเทศมาแล้ว 10 วัน มาตรการด้านสาธารณสุขขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากฉีดวัคซีนกันครบแล้วตรวจ ATK ซ้ำอีกก็น่าจะลดความเสี่ยงลงไปได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยโพสต์ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน,)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยว่า นายกฯ สั่งการให้มีการดำเนิน Thailand Pass QR ด้วย โดยสั่งการให้จัดตั้ง ศบค. ด้านการท่องเที่ยว เพื่อทำงานกลั่นกรองภาพรวมการเดินทางเข้าประเทศทั้งแนวทาง มาตรการ รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายของระบบ Thailand Pass QR Code เพื่อรองรับความต้องการของผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มเติมประเทศความเสี่ยงต่ำ นอกจากนี้ยังเห็นชอบแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MoU รวมทั้งเดินหน้าโครงการ Factory Sandbox โดยขยายจาก 4 จังหวัดเป็น 11 จังหวัด ปรับลดหลักเกณฑ์ขนาดสถานประกอบการจาก 500 คน เป็น 100 คน เพื่อให้ครอบคลุมให้มากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, thestandard,)

- นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา ศบค. ให้สัมภาษณ์ว่า หลังเปิดประเทศมาระยะหนึ่ง พบว่าเป็นไปด้วยดี แต่ที่เป็นกังวลคือหลัง 2 สัปดาห์ไปแล้ว กรุงเทพฯ ที่ติดวันละ 700-800 คน ไม่ลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณว่า อาจเริ่มมีการระบาดขึ้นได้ ที่ตั้งเป้าหมายให้ทุกคนได้ฉลองปีใหม่อย่างเต็มที่ ต้องช่วยกันเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ส่วนเทศกาลลอยกระทง ขอให้ช่วยกันระมัดระวัง ไม่ควรจัดงานใหญ่ๆ เพราะยังพบคลัสเตอร์งานกฐินและงานศพในหลายๆ จังหวัด

3. การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ innnews,)

-นายกฯ ย้ำว่าตรวจโรคที่โรคโควิด 19 ยังอยู่ เราจะต้องอยู่กับมันให้ได้ ภายใต้มาตรการครอบจักรวาล และมาตรการ DMHTT ทุกคนจะต้องระมัดระวังที่สุด ส่วนการฉีดวัคซีนมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าในสิ้นเดือนนี้จะฉีดได้ 100 ล้านโดส และมีวัคซีนสำหรับปีหน้าแล้วด้วย ทั้งนี้จะหารือเรื่องยี่ห้อของวัคซีนอีกครั้ง ซึ่งต้องหาข้อมูลทางสถิติ เพื่อพิจารณาว่ายี่ห้อใดมีภูมิคุ้มกันมากน้อยเท่าไร พร้อมเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า ไทยโพสต์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์,topnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า จีนบริจาควัคซีน SV มาให้ 1.5 ล้านโดส โดยเวลา 14.00 น. ทูตจีนจะนำมามอบให้นายกฯ ส่วนโมเดอร์นา ที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะให้กับไทย จะนำขึ้นเครื่องมาสู่ท่าอากาศยาน และทางอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ลงสนามในเอกสารบันทึกข้อตกลงกับทางการสหรัฐฯ แล้ว ยังมีรัฐบาลอีกหลายประเทศที่แสดงความจำนงมอบวัคซีนให้กับไทย และไทยเองถ้าถึงจุดที่วัคซีนเพียงพอ ในอนาคตอาจจะไปช่วยประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศที่มีความลำบาก หรือหลายประเทศที่เข้าโคแวกซ์แล้วยังไม่ได้รับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า สยามกีฬา)

-โฆษกศบค.แถลงความคืบหน้า การฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์- 11 พฤศจิกายน มีผู้ได้รับวัคซีนสะสม 83.3 ล้านราย เป็นเข็มแรก 44.8 ล้านราย เข็มสอง 35.8 ล้านราย และเข็มสาม 2.7 ล้านราย ทั้งนี้ เป็นชาวต่างชาติ 2,196,774 โดส เด็กอายุ 12-17 ปี 4.3 ล้านโดส ขณะที่ จังหวัดที่ได้รับวัคซีนครอบคลุมประชากรที่ต่ำกว่าร้อยละ 40 เหลือเพียง 3 จังหวัด คือ

นครพนม บึงกาฬ และหนองบัวลำภู ส่วนจังหวัดที่ได้รับวัคซีนครอบคลุมประชากรตั้งแต่ร้อยละ 70 มี 9 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา เชียงใหม่ กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต และฉะเชิงเทรา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ สำนักข่าวไทย thaiPBS)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนในไทยคาดว่าจะยังเหลือไม่ได้ฉีดอีกราว 10 ล้านคน ดังนั้น สธ. ตั้งเป้าฉีดให้รวดเร็วขึ้นในเดือน พ.ย.นี้ จะฉีดให้ได้ 100 ล้านโดส หรือประมาณ 50 ล้านคน จากเดิมที่กำหนดไว้ภายในปี 64 หรือเร็วกว่าแผนเดิม 1 เดือน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเนื่องจากเดือน ธ.ค. มีเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีคนเดินทางจำนวนมากรวมถึงชาวต่างชาติที่มาไทยมากขึ้น โดยสูตรวัคซีนที่จะฉีดคือแอสตราเซเนกาเข็มแรกและไฟเซอร์เข็ม 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์ ส่วนเด็กอายุ 12-17 ปี ยังฉีดไฟเซอร์ 2 เข็มตามเดิม

4. วัคซีนเข็มกระตุ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์ (bangkokbiznews,)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า แนวทางการให้ "วัคซีนเข็มกระตุ้น" ของไทย โดยอ้างอิงตามแนวทางของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มติการประชุมโรคติดต่อแห่งชาติ และมติที่ประชุม ศบค. โดยสูตรเข็มกระตุ้น ที่มีการรับรองและเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ ดังนี้ 1)SV – SV ห่าง 4 เดือน ฉีดเข็มกระตุ้น AZ 2)SP – SP ห่าง 4 เดือน ฉีดเข็มกระตุ้น AZ 3)AZ – AZ ห่าง 6 เดือน ฉีดเข็มกระตุ้น Pf ส่วนวัคซีน "โมเดอร์นา" สามารถฉีดเป็น "เข็มกระตุ้น" ได้ ในทุกสูตรข้างต้น ขณะที่ การฉีดเข็มกระตุ้นหลังจากฉีดสูตรอื่น ๆ ครอบคลุมเกณฑ์อยู่ในการศึกษาวิจัย ให้รอประกาศฉีดในระยะต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ข่าวสด, sonthitalk, thejournalistclub, mcot,)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โสภณว่า การให้วัคซีนเข็มแรก ถือเป็นปูพื้น prime ให้ในเข็มต่อไป ถือเป็นกระตุ้น boost ให้ระดับภูมิคุ้มกันสูงขึ้นสูง เผยระยะห่างการปูพื้น-การกระตุ้น ยิ่งห่างยิ่งดี แต่ถ้าห่างเกินก็จะติดเชื่อแทรกขึ้นได้ ย้ำวัคซีนไวรัสเวกเตอร์ หรือ mRNA เหมาะเป็นเข็มกระตุ้น

5. ศบค. ไฟเขียว นำเข้าแรงงานต่างด้าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ ประชาชาติธุรกิจ)

-ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวเข้าราชอาณาจักรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 หรือ แนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU มีขั้นตอนดังนี้ 1) ยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 2) จัดส่งคำร้องขอความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว 3) การดำเนินการของประเทศต้นทาง 4) ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (Name List) 5) อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ 6) เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 7) เข้ากักตัว 8) การอบรมและรับใบอนุญาตทำงาน (สถานที่ทำงาน)

6. การนำเข้า "ยาแพกซ์โลวิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv.ทีวีช่อง 7,TNN,)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันนี้ได้หารือกับตัวแทนบริษัทไฟเซอร์ ในประเทศไทย เป็นครั้งที่ 3 ประเด็นการนำเข้า "ยาแพกซ์โลวิด" (PAXLOVID) ที่จะนำมารักษาผู้ป่วยโควิด-19 เรื่องราคา และโมเดลการนำเข้ายา หากได้ข้อสรุปจะเร่งเสนอฝ่ายการเมือง เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะได้มีการลงนามการไม่เปิดเผยข้อมูลกับไฟเซอร์ สำหรับยาแพกซ์โลวิด เป็นยารับประทาน ช่วยต้านและยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด-19 ในร่างกายผู้ป่วยติดเชื้อได้ แต่ต้องใช้ร่วมกับยาริทอนาเวียร์ โดยในหนึ่งมือ จะให้ยาแพกซ์โลวิด 2 เม็ด และยาริทอนาเวียร์ 1 เม็ด, วันละ 2 มื้อ รวม 5 วัน

7. ประกาศปิดโรงเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ)

-**นครราชสีมา** โรงเรียนช่องแมวพิทยา ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ประกาศงดการเรียนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11-28 พ.ย. หลังพบนักเรียนติดเชื้อโควิด 1 ราย รวมถึงครอบครัวผู้ปกครองเด็กนักเรียนได้รับเชื้อ 4 ราย และครูผู้สอนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก 1 ราย จึงต้องกักตัวนักเรียนและบุคคลากรกลุ่มเสี่ยงให้อยู่ในโรงเรียน 80 ราย

-**อุดรธานี** โรงเรียนอุดรพิชัยรัชภัทพิทยา หน้าสนามบินนานาชาติ จ.อุดรธานี ประกาศงดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ของนักเรียนชั้น ม.1-6 ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. หลังจากนักเรียนชั้น ม.2 ติดเชื้อโควิด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- อุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งหนึ่ง มีครูคนหนึ่งสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ นำเชื้อมาแพร่สู่เด็กชั้น ป.5 จำนวน 3 คน รวมมีผู้ป่วย 4 คน โรงเรียนต้องสั่งปิดการเรียนทั้งหมด จะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 19 พ.ย. นี้</p> <p>- พิจิตร มีโรงเรียนที่ติดเชื้อโควิดใน 4 อำเภอ โรงเรียน 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง 2 แห่ง อ.สามง่าม 1 โรงเรียน อ.วิเชียรบุรี 4 โรงเรียน อ.สามโก้ 1 โรงเรียน รวมนักเรียนติดเชื้อ 13 คน ทั้งหมดติดเชื้อจากผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วไปโรงเรียน ขณะนี้ควบคุมได้แล้ว</p> <p>- กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ปิดการเรียนการสอนหลังเปิดเรียนได้เพียง 10 วัน เนื่องจากพบครูและนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 รวม 26 ราย</p> <p>8. คลัสเตอร์เฝ้าระวัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)</p> <p>-ที่ อ.ปง จ.พะเยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดคลัสเตอร์ชนเผ่าม้ง 2 หมู่บ้าน ที่บ้านสันติสุข หมู่ 7 และบ้านขุนกำลัง หมู่ 4 ต.ขุนควน รวม 84 ราย คาดว่าสาเหตุเกิดจากไปติดเชื้อในงานศพ ขณะนี้จังหวัดประกาศปิดทั้ง 2 หมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้ว และที่บ้านหลายพัฒนา หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ชาวบ้านเกือบ 20 คน มีอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง บางคนอาเจียนไม่หยุด หลังรับประทานอาหารที่หน่วยงานรับบริจาคมา นำมาไว้ในช่วงที่หมู่บ้านปิดเพราะมีเชื้อระบาด เบื้องต้นคาดคงข้าวบูดเพราะมีการวางท่อข้าวทับกัน จากนั้นประสานเจ้าหน้าที่นำส่ง รพ. เชียงคำ ในจำนวนนี้อาการหนัก 5 คน ส่วนคนอื่นอาการดีขึ้นให้ยากกลับบ้านได้</p>	
<p>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(สยามรัฐ)</p> <p>-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สั่งการให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดูแลและเตรียมความพร้อม การจัดงานลอยกระทงในวันที่ 19 พ.ย. 2564 ในทุกพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและเรียบร้อย โดยยึดตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 COVID-Free Setting /Universal Prevention และ DMHTT ขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศปิดการเรียนการสอนล่วงหน้า ก่อนเข้าชมงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ วิถีใหม่ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 8-16 พ.ย. นี้ รับผิดชอบต่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเข้าชมงานประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นระหว่าง 18-20 พ.ย. นี้ ที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน.)</p> <p>-กรมควบคุมโรค สธ. แจ้งว่า เปลี่ยนสถานที่ให้บริการหนังสือรับรองวัคซีนโควิด 19 เพื่อเดินทางระหว่างประเทศ (Vaccine Passport) จากกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค นนทบุรี ไปยัง อาคารบางรัก ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. ติดสถานี BTS เซนต์หลุยส์ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2564 (รับเฉพาะลงนัดล่วงหน้าเท่านั้น) เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2590-3232 และสายด่วน 1422</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)</p> <p>-องค์การเภสัชกรรม ได้เปิดขายชุดตรวจ Singclean COVID-19 Testkit (Colloidal Gold Method) Ag Rapid Test (Nasal Swab) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง ชุดละ 40 บาท กล่องละ 20 ชุด ราคากล่องละ 800 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.gpoplanet.com ต่อมาในเวลา 09.00 น. เว็บไซต์แจ้งว่าของหมดแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd.)</p> <p>-รพ.ธนบุรี แจ้งว่า ผู้ที่เข้ารับการฉีดโมเดอร์นา กรณีที่ไม่มาฉีดวัคซีน ในวันที่นัดฉีด ขอสงวนสิทธิ์ทั้งวัคซีน เพื่อเป็นการบริหารวัคซีนโดยไม่สิ้นเปลือง เนื่องจากวัคซีน โมเดอร์นา แบบ Multiple doses 1 ขวด แบบได้ 10 โดส เมื่อเปิดขวดแล้วเก็บไว้ได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง หากท่านต้องการซื้อวัคซีนโดสใหม่ รพ.ธนบุรี ขายให้ในราคาโดสละ 1,100 บาท โดยคิดราคาเฉพาะค่าวัคซีน ไม่ต้องเสียค่าบริการฉีด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>-รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ" เดินหน้านำเข้าวัคซีน 15 ล้านโดส เผยจับมือพันธมิตรรพ.เอกชน สั่งซื้อโมเดอร์นา 2 ตีล รวม 5 ล้านโดส นำเข้าในไตรมาส 4/2564 และวัคซีนโปรตีน เบสอีก 10 ล้านโดสในปี 2565 รวมทั้งยาโมลนูพิราเวียร์ หวังเปิดกว้างประชาชนเข้าถึงและลดการติดเชื้อโควิด-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-โรงพยาบาลบางใหญ่ เปิด Walk In ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สูตรไขว้ สำหรับผู้มีอายุ 18-59 ปี ทั้งคนไทยและต่างชาติ วันที่ 17, 24 พฤศจิกายน จำนวน 500 คน/วัน เวลา 8.30-15.00 น.</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p><u>แพน WHO ประจำประเทศไทยคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ nationtv.thailandplus)</p> <p>- รองนายกฯ และรพว.สธ. ให้การต้อนรับ Dr.Jos Vandelaer ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยคนใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ WHO ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ WHO (WHO Country Cooperation Strategy: CCS) ค.ศ. 2022-2026 ฉบับใหม่ และการดำเนินงานของแผนงานหลักภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ทั้ง 6 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน Digital Health, โรคไม่ติดต่อ, ความปลอดภัยทางถนน, ประชากรข้ามชาติ, Public Health Emergency และการเสริมสร้างการเป็นผู้นำของประเทศไทยด้านสุขภาพโลก โดยมีวงเงินงบประมาณ 303 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี</p>	-
<p><u>การใช้ Social Media อย่างปลอดภัย</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv.nationtv.)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผย ปัจจุบันเด็กสามารถเข้าถึง Social Media ได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงเรียนออนไลน์ที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเรียนและใช้เวลาอยู่กับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างนาน บางครั้งข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจได้ แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องโดยปรึกษากับผู้ปกครอง สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการลงข้อมูลใน Social Media ที่เกี่ยวกับเด็ก ควรคำนึงถึงเรื่องสิทธิและเรื่องส่วนตัว สอดส่องเรื่องการโพสต์ Social Media ของเด็กอย่างสม่ำเสมอ หากสังเกตว่าเด็กมีอาการหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ให้เข้าไปพูดคุย สอบถาม และรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ Social Media แก่เด็ก สิ่งที่ต้องระวังอย่าง คือ Cyber bully ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจ ครอบครัวจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น</p>	-
<p><u>สนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- กรมควบคุมโรค มอบหมายให้ สปคท. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ หัวข้อ “น้ำพระทัยเพื่อคนไทยร่วมสู้ภัยโควิด 19” โดยการสนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทานและเจ้าหน้าที่ประจำบูธ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุล และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ เพื่อบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทยจากภาวะวิกฤตโควิด 19 งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 พฤศจิกายน 2564 อาคาร 9-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี</p>	-
<p><u>วันเบาหวานโลก</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพฯธุรกิจ ผู้จัดการ newtv.nationtv thailandplus.)</p> <p>- อย. เผย 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก ได้รณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคอาหารหวาน ส่งเสริมให้อ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ แนะนำบริโภคอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม โดยพิจารณาปริมาณน้ำตาลที่จะได้รับจากการรับประทาน และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค หันมารับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพิ่มผักผลไม้ที่หวานน้อย รวมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ สยามรัฐ sanook ChiangmaiNews)</p> <p>กรมอนามัย แนะนำผู้เป็นโรคเบาหวานกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ควบคุมปริมาณข้าว แป้ง และผลไม้หวานจัด หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หมั่นตรวจดูแลสุขภาพเท้าเป็นประจำ ที่สำคัญควรระวังระดับน้ำตาลในเลือดโดยเฉพาะผู้เป็นเบาหวานที่ใช้อยาฉีดอินซูลิน สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน เป็นกลุ่มเสี่ยง ควรรับการตรวจสุขภาพทุกปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv.nationtv.)</p> <p>กรมควบคุมโรค เผย สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติกำหนดประเด็นรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2564 - 2566 คือ “ACCESS TO DIABETES CARE การเข้าถึงการดูแลโรคเบาหวาน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ แล้วจะต่อเมื่อไร” เชิญชวนทุกภาคส่วน และประชาชน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตระหนักถึงโรคเบาหวาน หนทางในการป้องกัน ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง และดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เผยไทยพบผู้ป่วยปีละ 3 แสนราย สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา 47,596 ล้านบาทต่อปี</p>	
<p><u>เตือนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอม</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สยามรัฐ ผู้จัดการ innnews thailandplus)</p> <p>- อย. เตือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “การ์ซีเนีย โดเอ็ททารี ซีพพลีเมนต์ (ส้มแขกแคปซูล)” ขายทางสื่อออนไลน์ระบุสรรพคุณเกินจริง ตรวจสอบพบว่า เป็นข้อมูลลวงโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. เลขสารบบอาหารได้ถูกยกเลิกแล้ว จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน อาจพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่มีส่วนผสมของสารไซบูทรามิน ซึ่งเป็นสารอันตรายที่มีผลข้างเคียงร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต</p>	
<p><u>โรคไวรัสตับอักเสบบี</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(จส.100 ntiontv.thailandplus)</p> <p>- กรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ เร่งสร้างความรอบรู้เรื่อง “โรคไวรัสตับอักเสบบี” ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม หวังยุติภายใน 9 ปี ระบุ โรคดังกล่าวสามารถติดต่อทางเลือด เพศสัมพันธ์ และการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน หากติดเชื้ออาจทำให้เกิดโรคตับแข็ง และมะเร็งตับได้ สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ควรตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีก่อน และหากไม่มีภูมิคุ้มกัน ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีให้ครบชุด จำนวน 3 เข็ม</p>	
<p><u>หลายเครื่องสำอางปลอม</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์(ผู้จัดการ กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สสจ.พัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นบ้านและร้านเสริมสวย หน้าหมู่บ้านมีทรัพย์ อ.เมือง จ.พัทลุง ของ น.ส.นัยณา ขุนณรงค์ อายุ 40 ปี และบ้านญาติ ๆ รวม 5 จุด หลังมีผู้เสียหายร้องเรียนว่าจำหน่ายเครื่องสำอางไม่มีคุณภาพผ่านออนไลน์ และเฟซบุ๊ก ใช้แล้วแพ้ เป็นผื่นคันและบางรายถึงขั้นผิวหนังอักเสบ ยึดของกลางเครื่องสำอางปลอมได้รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เบื้องต้นแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป</p>	
<p><u>สมาคมกราฟท์เบียร์</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ที่นี่แนวหน้า</p> <p>-ประภาวี เหมทัศน ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมกราฟท์เบียร์ กล่าวถึง กรณี "สมาคมกราฟท์เบียร์"พยายามขอยื่นจดทะเบียน กับ กทม.ตั้งแต่ปลายปี 2563 เพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ภายใต้อุปสรรคจากข้อจำกัดของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ล่าสุด ค.ศ.2564 กรมควบคุมโรค มีข้อท้วงติง "วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคม ขัดต่อ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงสมาชิกสมาคมฯ บางคนเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว" ซึ่งคดียังไม่สิ้นสุด ส่วนประเด็นที่สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับกราฟท์เบียร์แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ซึ่งถูกท้วงติงว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพราะอาจเข้าข่ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย เรื่องนี้ย้ำว่า "การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ทางวิชาการไม่ใช่การโฆษณาเสมอไป" แม้กระทั่งเอเย่ชื่อยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้พบเห็นสามารถพิจารณาจากท่าทีหรือองค์ประกอบต่างๆ ได้ว่ากรณีใดเข้าข่ายโฆษณาเพื่อชักชวนให้บริโภคหรือไม่ ซึ่งมองว่ามันเป็นตัวเลือกมากกว่า</p>	
<p><u>ส่งมอบพื้นที่แนวทางหลวงระนองให้โรงพยาบาลระนอง</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(ไทยรัฐ ผู้จัดการ ไทยโพสต์ thebangkokinsight)</p> <p>-นายกคึกคักสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ร่วมเป็นสักขีพยานส่งมอบพื้นที่แนวทางหลวงระนองให้โรงพยาบาลระนอง โดยมีอธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้ส่งมอบให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะทำให้โรงพยาบาลระนองเพิ่มศักยภาพและรองรับการให้บริการประชาชนจังหวัดระนองและกลุ่มประชากรต่างดาว โดยพื้นที่แนวทางหลวงระนองที่อยู่ติดกับโรงพยาบาล เนื้อที่ 16 ไร่ ส่วนแนวทางหลวงระนอง จะย้ายไปก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ในที่ดินราชพัสดุ</p>	
<p><u>จุฬาฯ พัฒนาหุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ทีมวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ i-MEDBOT Innovation Contest 2021 เริ่มปฏิบัติงานแล้วในโรงพยาบาล 12 แห่งทั่วประเทศ ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตใหม่ และในอนาคตวางแผนให้ผู้ป่วยยืมหุ่นยนต์ไปใช้ที่บ้าน</p>	

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel